

NĂM THỨ 62
THỨ SÁU
8
THÁNG 12-2023
(26-10 năm Quý Mão)
SỐ: 9020



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544

0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com

THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

Ngày làm việc thứ ba, kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026



Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu dự kỳ họp.



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ bảy, ngày 7/12, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; thống nhất nội dung thảo luận tố; tổ chức thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Dự họp có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố.

Trách nhiệm, tâm huyết, thẳng thắn trong thảo luận tố

Trong phiên họp buổi sáng, HĐND tỉnh chia tổ thảo luận để các đại biểu, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và dân chủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu. Hầu hết ý kiến đều nhất trí cao với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Các đại biểu đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã kịp thời ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh.

Các đại biểu thống nhất với 10 kết quả nổi bật và nhận định, đánh giá trong các báo cáo của UBND tỉnh, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, đề xuất các giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024. Các đại biểu kiến nghị: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành cơ bản đầy đủ các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tuy nhiên, việc tuyên truyền, triển khai, tổ chức thực hiện ở một số ngành, địa phương, nhất là ở cơ sở chưa sâu rộng đến người dân, hiệu quả chưa đạt yêu cầu đề ra; vì vậy cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện để các chủ trương, cơ chế, chính sách lan tỏa sâu rộng trong cuộc sống, đạt hiệu quả cao.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, các đại biểu đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương giữ vững, nâng

cao chất lượng các tiêu chí ở những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, coi trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; thực hiện hiệu quả chương trình "Thắp sáng đường quê", chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và cơ chế hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai, các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn đã ban hành. Tích cực thực hiện để án phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với du lịch, chương trình phát triển du lịch xây dựng và hoạt động trong các khu, cụm công nghiệp; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong Khu kinh tế, ưu tiên thu hút các dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, thân

thiện với môi trường, mang lại giá trị gia tăng cao, đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước. Tập trung hoàn thiện khu xử lý nước thải tại các khu, cụm công nghiệp để đẩy mạnh thu hút đầu tư. Huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm; đồng thời, bố trí kinh phí nâng cấp, cải tạo các tuyến đường giao thông, các tuyến đê, kè đã xuống cấp... tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ tốt đời sống nhân dân. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ cấu lại sản xuất, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư để tiếp cận thị trường thế giới. Kiểm soát tốt thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ để bảo vệ người tiêu dùng.

Trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, đầu tư, tài chính, thương mại, dịch vụ, các đại biểu đề nghị tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình đầu tư xây dựng và hoạt động trong các khu, cụm công nghiệp; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong Khu kinh tế, ưu tiên thu hút các dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, thân

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHONG VIÊN

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Không để các luận điệu xuyên tạc làm ảnh hưởng đến công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam

Thời gian qua, lợi dụng những diễn biến phức tạp trên Biển Đông, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị thông qua nhiều âm mưu nham hiểm nhằm xuyên tạc, phủ nhận đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Sự nham hiểm của những luận điệu xuyên tạc

Biển là không gian chiến lược mở, ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đường lối, chiến lược và tương lai phát triển của đất nước. Biển Đông là "bản lề" nối liền Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương, là nơi hội tụ lợi ích chiến lược và thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều quốc gia trong và ngoài khu vực, nhất là các nước lớn. Về mặt tiềm năng phát triển, Biển Đông có nhiều lợi thế. Nơi đây đã và đang trở thành tâm điểm của sự cạnh tranh lợi ích, quyền lực và tầm ảnh hưởng của các nước lớn, được các chuyên gia quân sự ví như vùng "chảo lửa" trên bàn cờ chính trị của khu vực với nhiều diễn biến phức tạp, nhạy cảm.

Lợi dụng tình hình phức tạp trên Biển Đông, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị khai thác triệt để, biến tấu thành nhiều bài viết, hình ảnh, video nhằm bịa đặt tình hình, bóp méo sự thật, xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta trong công tác quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo... Những thông tin xuyên tạc này ít nhiều đã tác động tiêu cực tới nhận thức, tư tưởng, tình cảm, niềm tin của một bộ phận nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta.

Với những nội dung xuyên tạc xảo trá, họ thường lập đi lập lại luận điệu cũ rích rằng: "Cộng sản Việt Nam làm ngơ về vấn đề chủ quyền trên Biển Đông"; Đảng, Nhà nước Việt Nam im lặng vì đã thỏa hiệp với nước lớn, không cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình Biển Đông, không có giải pháp đủ mạnh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo... Những thông tin xuyên tạc này ít nhiều đã tác động tiêu cực tới nhận thức, tư tưởng, tình cảm, niềm tin của một bộ phận nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta.

Chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, vùng trời, vùng biển và các hải đảo. Quan điểm xuyên suốt, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là kiên quyết, kiên trì đấu tranh quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, an ninh, an toàn, tự do hàng hải,

(Xem tiếp trang 3)

THÁI THỤY

Thúc đẩy chuyển đổi số hợp tác xã

(Xem trang 2)



Chuyển đổi số góp phần thúc đẩy phát triển kinh doanh, nâng cao hiệu quả sản xuất của Hợp tác xã Nông dược Gotafarm (xã Thụy Vân, huyện Thái Thụy).